



สนช. รับหลักการร่างพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และร่างพ.ร.บ. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า ผลการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (กำหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์) ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และมีมติให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ให้แปรญัตติภายใน 7 วัน กำหนดเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว คือ

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) โดยที่กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการกำหนดให้มีให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นราชการไปใช้บังคับแก่ข้าราชการบางประเภทซึ่งรวมถึงข้าราชการตุลาการ แต่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพ้นราชการของข้าราชการตุลาการทุกตำแหน่งพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (กำหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์) โดยที่ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการตุลาการในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เหมาะสมกับข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสจนกว่าจะพ้นจากราชการ

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว สำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

กิจกรรม “เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้วยการบริโภคผัก 400 กรัม”



วันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรม “เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้วยการบริโภคผัก 400 กรัม” เนื่องในโครงการจัดงานสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง และศาลยุติธรรมในกรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างถูกต้องอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรของสำนักงานศาลยุติธรรม ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้มอบหมายให้ นายธนรัตน์ ทังทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม

